

V/v báo cáo công tác quản lý hành  
lang LĐCA năm 2023

Kính gửi:

- UBND huyện Bắc Sơn;
- Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện Bắc Sơn.

Thực hiện Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Căn cứ công văn số 72/TB-UBND ngày 27/04/2023 về việc thống nhất và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực Điện lực trên địa bàn huyện năm 2023; Công văn số 806/UBND-KT&HT ngày 25/5/2023 V/v thực hiện công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp năm 2023.

Điện lực Bắc Sơn xin báo cáo công tác quản lý hành lang lưới điện năm 2023, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung để quản lý hành lang lưới điện cao áp năm 2024 cụ thể như sau:

1. Công tác phối hợp.

Trong thời gian qua Điện lực Bắc Sơn đã nhận được sự phối hợp của các cơ quan ban ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp về công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, đặc biệt sau khi có quyết định của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Bắc Sơn thì công tác phối hợp càng có hiệu quả hơn. Tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang lưới điện, do để cây vi phạm hành lang và chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện vẫn còn xảy ra. Gây nguy cơ tai nạn cho con người, gia súc và ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo cấp điện, phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Khi đơn vị tổ chức phát quang hành lang có những cây mọc hoang dại Điện lực tổ chức chặt, tỉa nhưng bị người dân phản đối.

2. Công tác tuyên truyền.

- Trong năm 2023 Điện lực Bắc Sơn đã ban hành văn bản số 94/ĐLBS-KHKT ngày 31/5/2023 V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trước, trong mùa mưa bão; Văn bản số 114/ĐLBS-KHKT ngày 17/7/2023 V/v ngăn chặn tình trạng thả diều gần công trình lưới điện cao áp; Văn bản số 143/ĐLBS-KHKT ngày 30/8/2023 V/v phối hợp tuyên truyền bảo vệ hành lang công trình lưới điện cao áp.

- Điện lực cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương gửi thông tin tuyên truyền về HLBVATLĐCA, sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện qua nhóm Zalo nội bộ của các thôn, xóm. Phát thanh tuyên truyền

về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện của Điện lực Bắc Sơn trên đài truyền thanh của xã 1 tuần 2 lần (vào thứ 2 và thứ 6) được 07 xã, thị trấn. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 02 buổi tại xã Đồng Ý và xã Trấn Yên.

### 3. Tình hình sự cố lưới điện.

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã xảy ra 44 vụ, trong đó có 19 vụ do hành lang trong đó có 03 vụ sự cố do dân chặt cây đổ vào đường dây tại khu vực thị trấn Bắc Sơn và xã Vũ Lễ; đã tiến hành xử phạt hành chính được 01 vụ tại xã Vũ Lễ. Thời gian mất điện trung bình của một khách hàng trong năm 2023 do hành lang gây ra khoảng 420 phút, chiếm trên 40% tổng thời gian mất điện trên địa bàn. Các sự cố hành lang gây ra mức độ thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành điện và đồng thời việc mất điện còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị môi trường đầu tư và trật tự xã hội của địa phương.

### 4. Công tác đảm bảo hành lang lưới điện.

- Khó khăn của hệ thống điện trên địa bàn huyện Bắc Sơn là lưới điện trung áp đi qua địa hình đồi, rừng. Nhiều khu vực đường dây đi qua, người dân canh tác trồng cây công nghiệp như bạch đàn, keo và một số cây phát triển chiều cao nhưng chưa quan tâm đến vi phạm an toàn lưới điện cao áp. Hàng năm số nhân lực Điện lực Bắc Sơn đã triển khai để chặt tĩa cây vi phạm hành lang lưới điện là rất lớn. Năm 2023 Điện lực Bắc Sơn thực hiện 108 phiên phát tuyến với số lượt người tham gia là 480 lượt, đã thực hiện phát quang hành lang lưới điện và chặt cây giúp đỡ người dân giải phóng, chặt tĩa tổng số 2.507 cây các loại. Tuy nhiên qua thống kê ra soát trên địa bàn huyện Bắc Sơn vẫn còn một số vị trí khoảng cột có cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ cao va quệt, chạm, đổ vào đường dây chưa được xử lý, đặc biệt còn 03 khoảng cột với tổng chiều dài là 0,24 km với khoảng 190 cây vi phạm cần mở rộng theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP. Mặc dù trong nhiều năm qua Điện lực Bắc Sơn đã hết sức tích cực trong công tác bảo vệ hành lang lưới điện; song tình trạng vi phạm do người dân trồng cây vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng nghiêm trọng, còn nhiều tuyến đường dây có cây công nghiệp, cây rừng có khả năng va quệt hoặc nghiêng đổ vào đường dây khi có gió bão, gây sự cố làm gián đoạn cấp điện và nguy hiểm cho tính mạng người dân. Việc phát triển kinh tế trồng rừng, cây công nghiệp là mục tiêu đúng đắn, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên một số khu vực người dân trồng cây do thiếu hiểu biết quy định về an toàn lưới điện cao áp dẫn tới cấu thành hành vi, vi phạm pháp luật, vô tình cản trở sự phát triển kinh tế của địa phương. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong phạm vi hành lang lưới điện chưa được quan tâm đúng mức, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người chủ sở hữu cây rừng, đất rừng trong việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Việc xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP; Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ chưa thực sự quyết liệt, chưa triệt để. Trong năm 2023 vẫn

còn 01 hộ dân tại thị Trấn Bắc Sơn và 01 hộ dân tại xã Xũ Lễ chặt cây và để cây đổ vào đường dây chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mặc dù Điện lực gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

- Để đảm bảo cấp điện ổn định, Điện lực Bắc Sơn đã chỉ đạo Đội quản lý tổng hợp và các Tổ quản lý liên xã tăng cường công tác kiểm tra định kỳ lưới điện, hành lang lưới điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Sau kiểm tra các khiếm khuyết của lưới điện và thiết bị điện đã được khắc phục kịp thời. Về hành lang lưới điện đã xử lý các điểm có cây cối vi phạm. Tuy nhiên đường dây 35KV đi qua nhiều rừng sản xuất trồng các loại cây có giá trị kinh tế còn có một số hộ dân chưa hợp tác với Điện lực chấp hành quy định của pháp luật chặt hạ hoặc chặt tỉa để đảm bảo khoảng cách an toàn vận hành lưới điện và còn có hộ dân trồng mới cây keo, bạch đàn.. ở trong hành lang bảo vệ lưới điện, khi cây lớn sẽ vi phạm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện (NĐ 14/2014).

5. Kế hoạch hành lang lưới điện cao áp năm 2024 và những năm tiếp theo.

Điện lực Bắc Sơn tiếp tục chỉ đạo các bộ phận trực thuộc Điện lực tăng cường công tác kiểm tra định kỳ lưới điện, không để phát sinh vi phạm hành lang lưới điện. Phối hợp với phòng Tư Pháp huyện, UBND các xã tổ chức phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ an toàn hành lang lưới điện đến Nhân dân, đặc biệt là các hộ Nhân dân trồng rừng sản xuất tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tăng cường xử lý các điểm hành lang chưa đảm bảo an toàn theo quy định 3 bước.

#### 6. Kiến nghị.

Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp với một số nội dung cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về BVATCTLĐCA đến đông đảo đối tượng người dân như: NĐ 14/2014; NĐ 51/2020; NĐ 134/2013; NĐ 17/2022; TT 22/2020. Chỉ đạo các Ban, Ngành chức năng huyện, UBND các xã, thôn phối hợp với Điện lực Bắc Sơn thực hiện hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chủ động chăm sóc chặt tỉa, phát quang hành lang lưới điện để không vi phạm NĐ 14/2014. Tuyệt đối không trồng mới những cây phát triển chiều cao trong khu vực bảo vệ HLLĐCA.

- Kịp thời thông báo cho Điện lực và chính quyền địa phương khi cây cối có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện hoặc có nhu cầu khai thác rừng gần đường dây điện để được hỗ trợ, hướng dẫn chặt tỉa cây an toàn tránh nguy hiểm đến tính mạng con người.

- Đối với các hộ dân có nhu cầu cấp phép xây dựng mới công trình, coi nhà cửa, san gạt mặt bằng... dưới HLLĐCA cần phải thông báo cho Điện lực Bắc Sơn để được chấp thuận bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Trên đây là kết quả công tác quản lý hành lang lưới điện cao áp năm 2023 và kế hoạch đảm bảo hành lang lưới điện cao áp năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Điện lực Bắc Sơn báo cáo UBND huyện Bắc Sơn, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện Bắc Sơn được biết và chỉ đạo.

Trân trọng kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- PCLS (b/c);
- Lưu: VT, KHKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Thìn**